



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
15 มิถุนายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, thaipbs, thebangkokinsight)

-สร. เผยสถานการณ์ประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เป็นนักศึกษาหญิงไทย อายุ 25 ปี เดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา เข้ารับการเฝ้าระวังในสถานที่ที่รัฐจัดให้ ผู้ป่วยกลับบ้านเท่าเดิม 2,987 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 90 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมเท่าเดิม 58 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,135 ราย ขณะนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 20 วันแล้ว ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยยังมีคนไทยจากต่างประเทศทยอยกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจำนวนผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอย่างจำกัดและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ประชาชนไม่ควรประมาท โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลผ่อนปรนมากขึ้นจนเกือบเข้าสู่สถานการณ์ปกติ อาจทำให้มีความเสี่ยงในการรับและแพร่เชื้อหากไปในพื้นที่แออัด ขอให้ยังคงเข้มงวดปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

-กรณีกรุงปักกิ่งพบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 36 ราย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับตลาดค้าส่งอาหารสดนั้น เป็นข้อสังเกตว่าแม้จะไม่มีรายงานการแพร่ระบาดมาเป็นเวลานาน แต่อาจมีการแพร่เชื้อเกิดขึ้นใหม่ได้ตลอด ส่วนการพบอาหารดิบมีการปนเปื้อนเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 ต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติม ดังนั้น นอกจากการเข้มมาตรการป้องกันส่วนบุคคลแล้ว หากไปตลาดสด ประชาชนควรระมัดระวังการรับเชื้อ โดยเลือกร้านและวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัย ได้มาตรฐาน หลังสัมผัสวัตถุดิบควรล้างมือ รับประทานอาหารปรุงสุกด้วยความร้อนอยู่เสมอ ล้างมือก่อนปรุงอาหาร ทำความสะอาดวัตถุดิบที่จะนำมาประกอบอาหาร และรับประทานอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนอยู่เสมอ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สปริงนิวส์

-กรมอนามัย เผยแพร่วิธีการดูแลหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอดและทารกแรกเกิด ช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19 คือ 1.หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด กลุ่มปกติ (ไม่ติดเชื้อ ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ) ใช้หลักการป้องกัน 3 ล. คือ เลี่ยง ลด ดูแลตนเอง อย่างเคร่งครัด โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิด ผู้ที่มีอาการไอ เป็นไข้ หรือผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณดวงตา ปากและจมูก รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่เสมอ หรือปรุงอาหารให้สุกร้อนทั่วถึง หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะรับประทานอาหารและของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที ทุกครั้งที่มีการไอจาม สัมผัสสิ่งแปลกปลอม ก่อนรับประทานอาหาร หรือออกจากห้องน้ำ หรือใช้แอลกอฮอล์เจล 70% หากไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยและมีอาการไอ จาม ให้ใช้ต้นแขนด้านบนปิดปากทุกครั้ง แม้ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หากมีอาการป่วยเล็กน้อยควรพักนอนอยู่ที่บ้าน ถ้ามีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อย ควรรีบไปพบแพทย์ ส่วนหญิงตั้งครรภ์สามารถฝากครรภ์ได้ตามนัด 2.หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ควรแยกตนเองออกจากครอบครัว และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น งดการออกไปในที่ชุมชน กรณีครบกำหนดนัดฝากครรภ์ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบว่าจะอยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง 14 วัน เพื่อพิจารณาเลื่อนการฝากครรภ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ กรณีเจ็บครรภ์คลอด ต้องไปรพ.ทันทีและแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าจะอยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง 14 วัน 3.ทารกแรกเกิด ในกรณีแม่เป็นผู้ที่สงสัยติดเชื้อและติดเชื้อ COVID-19 ทารกจัดเป็นผู้มีความเสี่ยง ต้องแยกออกจากผู้อื่นและสังเกตอาการ 14 วัน บุคลากรทางการแพทย์ควรอธิบายถึงความเสี่ยง ความจำเป็น และประโยชน์ของการแยกทารกให้แม่เข้าใจและปฏิบัติตาม 4.แนวทางการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สามารถกินนมแม่ได้ โดยปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด กรณีแม่เป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อหรือติดเชื้อ COVID-19 แล้ว และมีพร้อมที่จะปัมนมได้ ให้อาบน้ำหรือเช็ดทำความสะอาดบริเวณเต้านมและหัวนมด้วยน้ำและสบู่ ล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมนมและการปัมนม หลังเตรียมนมและปัมนมเสร็จ ให้ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์และนั่งเพื่อฆ่าเชื้อ ส่วนการให้นม ให้หาผู้ช่วยเหลือหรือญาติที่มีสุขภาพแข็งแรงที่ทราบวิธีการป้องกันนมที่ถูกต้อง และต้องปฏิบัติตามวิธีการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด กรณีแม่อยู่เพียงลำพังสามารถปัมนมลูกได้เองโดยต้องปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่มีระเบียบวินัย เข้มแข็งและอดทน ร่วมกันต่อสู้และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ประเทศไทยฟื้นตัวที่สุด ติดอันดับ 1 ของเอเชีย อันดับ 2 ของโลก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามโพสต์)

-พล.อ. เดชา เหมกระศรี นายกสมคามกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เผยว่า ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. ได้เชิญสมาคมฯ ให้เข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ ซีซั่น 2 ด้านภัยโควิด 19 มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายด้วยการใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ 6 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย วิ่ง แอโรบิก เวทเทรนนิ่ง โยคะ คีตะมวยไทย และปั่นจักรยาน ประชาชนสามารถลงทะเบียนร่วมโครงการผ่าน Line ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผวจ.สมุทรสาคร เรียกประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จ.สมุทรสาคร และผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ตลอดจนจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อหารือแนวทางการสร้างความปลอดภัยในการเปิดภาคเรียนวันที่ 1 ก.ค.นี้ โดยแต่ละโรงเรียนได้ชี้แจงแนวทางที่เตรียมความพร้อมไว้ ทั้งเรื่องความปลอดภัยและแนวทางการเรียนการสอนที่ยังเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ ได้ออกประกาศ จ.

ประเด็นข่าว

สมุทรสาคร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร

-สพช. สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานกองทุนบัตรทอง กรณีโควิด 19 หน่วยบริการคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อแล้ว 1.68 แสนคน ผู้มีสิทธิบัตรทองรับการรักษา 6,626 คน รับยาทางไปรษณีย์ 4.6 หมื่นครั้ง รับยากลับบ้าน 1.3 หมื่นใบสั่งยา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-สถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ ณ ประเทศต่าง ๆ เริ่มประชาสัมพันธ์ให้คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ แต่ไม่ประสงค์กักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลจัดให้ ทราบว่าสามารถเลือกการกักตัวในรูปแบบรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง โดยสำรองห้องพักทางเลือกกับโรงแรมที่ผ่านการประเมินจาก.กลาโหมและก.สาธารณสุข 11 แห่ง มีค่าใช้จ่ายตลอดการกักตัว 28,500-144,000 บาท พร้อมบริการทางการแพทย์จากพ.เอกชนชื่อดัง ซึ่งหลังจากจองที่พักแล้วต้องแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่ทราบก่อนการเดินทาง 3 วัน เพื่อก.การต่างประเทศประสานกับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง อำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, สปริงนิวส์, สยามรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (กรุงเทพมหานคร, คมชัดลึก, เดลินิวส์, nationtv, kapook)

-ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. แถลงข่าวว่า กทม. มีมาตรการการคุมเข้มดูแลหลังประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวและพิจารณากิจการ-กิจกรรมผ่อนคลายเป็นระยะ 4 โดยวันที่ 15 มิ.ย. จะมีกิจการและกิจกรรมที่ได้รับอนุญาต คือ 1.โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนเอกชน สถาบันการศึกษานอกระบบ สถาบันกวดวิชา โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน 2.สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์อื่น ๆ 3.การจัดประชุม อบรม สัมมนาของหน่วยงานราชการ การจัดนิทรรศการ งานพิธี การจัดเลี้ยง 4.ร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป 5.ศูนย์วิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ ห้องฟู้ดจำลอง 6.กองถ่ายทำภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ 7.สถานบริการอบตัว อบสมุนไพร สปา นวดแผนไทย 8.สนามกีฬา สถานที่ฝึกสอนกีฬา สถานที่ออกกำลังกายและการออกกำลังกายแบบกลุ่มในที่สาธารณะ 9.สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก 10.ตุ๊กแก เครื่องเล่นยอดเหรียญ 11.สนามกีฬากลางแจ้ง โรงยิม เต้นแอโรบิก

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.นศ.ไทยในอียิปต์ขอเดินทางกลับประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์thaibps, ไทยรัฐ

-นายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร เรียกร้องให้ทางการไทยช่วยเหลือในการเดินทางกลับประเทศ หลังมีนักศึกษาไทยในอียิปต์ติดเชื้อ COVID 19 แล้ว 38 คน แบ่งเป็น นักศึกษา 28 คน และแรงงานไทย 10 คน ล่าสุด มีนักศึกษารักษาหายแล้ว 1 คน ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร กำลังจัดเตรียมเที่ยวบินพิเศษเพิ่มเติมเส้นทางกรุงไคโร – กรุงเทพฯ และเส้นทางกรุงคาร์ฟูม-กรุงเทพฯ และจะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบินและการลงทะเบียนในเร็วๆ นี้ พร้อมขอให้คนไทยในอียิปต์ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของทางการอย่างเคร่งครัด

2.จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวชายหาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ mcot

-ศบค. เปิดเผยว่า นายกา สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวชายหาด กำหนดการใช้พื้นที่ให้ชัดเจน ไม่แออัด มุ่งเน้นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชน รวมทั้งให้ดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยวและบริเวณโดยรอบ ด้านนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด ก.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าฯ จังหวัดและกทม. ได้สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดดำเนินการตามความเหมาะสมกับพื้นที่ ได้แก่ 1.สำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนควบคู่กับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ สธ. 2.จัดระเบียบและแบ่งสัดส่วนการใช้พื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวให้ชัดเจน ควบคุมจำนวนผู้เข้ามาท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดและเป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม 3.อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการระบบการจราจร รวมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทาง 4.กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทั้งการรักษาความสะอาดบริเวณแหล่งท่องเที่ยว มีจุดล้างมือ รวมทั้งกำจัดขยะในพื้นที่โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว และ 5.รณรงค์ให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวใช้แอปฯ ไทยชนะให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติ

3.พบไวรัสในเชียงหั้นแหลมอน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงข่าวการระบาดระลอกตัวของโควิด 19 ที่ตลาดอาหารทะเลชินฟาดี้ ในกรุงปักกิ่ง มีการตรวจพบเชื้อไวรัสที่เชียงแก่ปลาแหลมอนที่นำเข้าจากต่างประเทศ และพบพ่อค้าแม่ค้าป่วยโควิด 19 หลายคน ทำให้เกิดความหวาดกลัวว่าปลาแหลมอนจะกลายเป็นพาหะนำโรค ว่า เรื่องนี้ยังไม่ได้ศึกษาลงรายละเอียดมากนัก แต่เชื่อว่า ปลาแหลมอนไม่น่าจะมีเชื้อโควิด 19 การติดเชื่อน่าจะเกิดจากการปนเปื้อนบริเวณเชียงมากกว่า ซึ่งที่ผ่านมา กรมควบคุมโรคเตือนมาตลอดว่าอาหารดิบโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ได้รับประทาน เนื่องจากมีความเสี่ยงที่อาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคได้ ต้องรับประทานอาหารปรุงสุก ทำเสร็จใหม่ กินร้อนและใช้ช้อนกลางทุกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป ให้ข้อสังเกตว่า โอกาสที่เชื้อไวรัสจะอยู่ในปลาตั้งแต่แรกเป็นไปได้น้อย แต่รูปแบบการระบาดของเชื้อจากคนที่อยู่ในตลาดไปยังประชาชนในจีนคล้ายกับการระบาดที่เกิดขึ้นในตลาดสัตว์น้ำเมื่อปลายปีก่อน สธ.จะตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นทางการจากจีนว่าสาเหตุเกิดจากกระบวนการใด ก่อนจะประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับไทยอีกครั้ง

ประเด็นข่าว

4.โครงการ Travel Bubble

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, thaipbs, thestandard, innnews, tnthailand, workpointnews)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รว.การท่องเที่ยว มั่นใจในศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการรับมือกับสถานการณ์โควิด 19 ของไทย จึงผลักดัน Travel Bubble หรือการจับคู่การเดินทางระหว่างประเทศที่สามารถจัดการโรคโควิด 19 ได้ดีเท่าๆ กัน ด้านการท่องเที่ยว ล่าสุด ที่ประชุมศบค.ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว อยู่ในขั้นตอนการหารือระหว่าง ก.การท่องเที่ยว ก.สาธารณสุข ก.มหาดไทย และ ก.การต่างประเทศ เพื่อหาข้อสรุปแนวทางการดำเนินการ ก่อนเสนอ ศบค. พิจารณาในวันที่ 17 มิ.ย.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า)

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก คัดค้านเรื่อง Travel bubbles ระบุว่า ขอให้การมอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องนี้ เพราะคุณโดยวงอำนาจการเมืองวงเดียว อาจมีการตัดสินใจที่ส่งผลต่อประชาชนโดยมิได้มีการถ่วงดุลอำนาจ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของทุกคน จำเป็นต้องขับเคลื่อนโดยกลไกกลาง ทั้งเรื่องวิธีการ เงื่อนไข และกลไกติดตามกำกับในระยะยาว

5.ค่าป่วยการ อสม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์เดลินิวส์

-นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า แม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นมากแล้ว แต่อสม.ยังทำหน้าที่คัดกรอง วัดไข้ แจกเจลฆ่าเชื้อ ได้อย่างยอดเยี่ยม จึงเสนอปรับค่าตอบแทน อสม. เป็นเดือนละ 1,500 บาท ซึ่งรพ.สธ. ได้ตอบรับข้อเสนอในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วว่า จะจ่ายค่าป่วยการเพิ่มคนละ 500 บาท จำนวน 19 เดือน แต่ 3 เดือนที่ผ่านมา อสม.ยังไม่ได้รับค่าป่วยการที่รัฐบาลจะจ่ายให้ ขณะที่กลุ่มอื่น ๆ ได้รับการเยียวยาเกือบครบแล้ว จึงขอให้รัฐบาลเร่งรัดดำเนินการโดยเร็วที่สุด

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, ประชาไท, สำนักข่าวอินโฟเควส, tnthailand, js100, mcot, thebangkokinsight)

-**จีน** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 57 ราย เป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อในประเทศ 38 ราย และผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 19 ราย ผู้ป่วยที่พบในประเทศอยู่ในปักกิ่ง 36 ราย อีก 2 รายอยู่ในมณฑลเหอหนาน

-**ญี่ปุ่น** กรุงโตเกียว ออกแถลงการณ์พบผู้ติดเชื้อ 47 คน ภายในวันเดียว สูงที่สุดนับตั้งแต่รัฐบาลยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ โดยมีอย่างน้อย 18 คน เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงบาร์โฮสติ์ในย่านชินจูกุ

-**บราซิล** พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 909 ราย ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รวมเสียชีวิต 41,828 ราย ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 25,982 ราย รวมติดเชื้อ 828,810 ราย สูงเป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐฯ ด้านผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขหลายคนประเมินตรงกันว่า บราซิลจะถึงจุดพีกของการระบาดในเดือนส.ค.

-**ฟิลิปปินส์** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 539 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 25,930 ราย ผู้ที่รักษาหาย 5,954 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่ม 14 ราย ยอดสะสม 1,088 ราย ด้านประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เตรียมประกาศว่ารัฐบาลจะมีมติให้คลายล็อกดาวน์หรือไม่ในวันพรุ่งนี้

-**สิงคโปร์** ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 40,197 ราย หลังพบติดเชื้อรายใหม่อีก 347 ราย ในรอบ 24 ชั่วโมง ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นชายวัย 73 ปี มีประวัติป่วยโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคไตเรื้อรัง

-**ฝรั่งเศส** จำนวนผู้เสียชีวิตต่ำกว่า 30 ราย เป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน และจำนวนผู้ป่วยในรพ.ลดลงอีก 215 ราย เหลือสะสม 10,909 ราย

-**อิตาลี** ผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 4 ของโลก ขณะที่ผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ 7 ของโลก

-**ชิลี** นายโฮเม มาตาลิซ รัฐมนตรีสาธารณสุข แจ้งลาออก หลังเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ โดยนับแต่พบการติดเชื้อในประเทศ มีผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 ราย แต่รายงานที่ส่งให้ WHO มีผู้เสียชีวิตกว่า 5,000 ราย ด้านรมช.สธ.ชิลี อธิบายว่า ข้อมูลที่แจ้งต่อ WHO เป็นจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งที่ยืนยันว่าติดเชื้อและสงสัยว่าติดเชื้อ ขณะที่รายงานของรัฐบาลนับเฉพาะผู้ที่ยืนยันว่าติดเชื้อ

-**สถานการณ์ทั่วโลก** พบผู้ป่วยรวม 7,860,752 ราย อาการรุนแรง 54,082 ราย รักษาหายแล้ว 4,035,791 ราย และเสียชีวิต 432,200 ราย โดยสหรัฐฯ มีผู้ป่วยสะสมมากที่สุด 2,142,224 ราย รองลงมา บราซิล 850,796 ราย รัสเซีย 520,129 ราย อินเดีย 321,626 ราย และอังกฤษ 294,375 ราย ส่วนไทยมีผู้ป่วยสะสมอยู่อันดับ 88 ของโลก

กายภาพวิถีใหม่

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพวิถีใหม่ กลุ่มเป้าหมายสำคัญ คือ 1.กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองขาดเลือด และโรคไขสันหลังขาดเลือด ที่ทำให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต ปัญหาด้านการเคลื่อนไหว 2.คนพิการที่ต้องรับอุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆ และ 3.ผู้สูงอายุที่การฟื้นฟูร่างกายหลังรับการรักษา โดยมีมาตรการ 7 ด้าน 1.คัดกรองก่อนมาสถานพยาบาล 2.จัดลำดับความสำคัญและจำแนกประเภทผู้ป่วย 3.ส่งตรวจเชื้อในบางหัตถการที่ฟื้นฟู 4.ปรับสภาพแวดล้อม 5.ทำระบบนัดหมายล่วงหน้าและนัดเป็นช่วงเวลา 6.จัดระบบบริการเพื่อการเข้าถึงการฟื้นฟูมากกว่าปกติ 7.สร้างระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่จำเป็นในเครือข่าย ทั้งนี้ สถาบันสิรินธรฯ เริ่มให้บริการเกือบเต็มรูปแบบ เช่น ธาราบำบัด โดยลดจำนวนการลงสระ ส่วนการฝึกกลืนหรือการฟื้นฟูที่มีความเสี่ยง ให้เจ้าหน้าที่สวมชุด PPE และเฟซชีลด์ โดยทั้งคนไข้เก่าและใหม่ที่จะมารับบริการ ให้นำหมายผ่านทางโทรศัพท์หรือออนไลน์

ประเด็นข่าว

วันไข้เลือดออกอาเซียน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์(ไทยรัฐ, นิวทีวี, ไทยแลนด์พลัส, เนชั่นทีวี, Workpoint)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดเผยว่า วันที่ 15 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน ปีนี้เว้นปีประเทศเจ้าภาพเนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้แนวคิดเดิมของปีที่ผ่านมา คือ “หยุดไข้เลือดออก เริ่มต้นที่ตัวเรา” และให้จัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละประเทศ จากรายงานสำนักโรคติดต่อวิทยา ตั้งแต่ 1 ม.ค.-9 มิ.ย. 2563 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 16,924 ราย เสียชีวิต 11 ราย ในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ ชัยภูมิ ขอนแก่น แม่ฮ่องสอน ระยอง บึงกาฬ เลย มหาสารคาม จันทบุรี ร้อยเอ็ด และ เชียงราย ตามลำดับ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-ที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 22 เดือน ก.ค. 2553 ณ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศได้มีข้อตกลงร่วมกัน กำหนดให้วันที่ 15 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศตระหนักในการป้องกันโรคและร่วมกันแก้ปัญหา

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า

-นายชูโชติ โกยกุล นายกเทศมนตรีเมืองพังงา นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพังงา ผู้นำชุมชน กว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก พร้อมส่งเจ้าหน้าที่พ่นหมอกควัน หลังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองพังงา 25 คน ขณะที่ นพ.นเรศฤทธิ์ ชัดระสีมา นพ.สสจ.พังงา ระบุ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 4 มิ.ย. มีรายงานผู้ป่วย 121 ราย จึงต้องเร่งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และจัดทีมแพทย์ ให้คำปรึกษาและแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยให้กับรพช.ทุกแห่ง

เดือนกินลูกเนียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (tnnthailand, thebangkokinsight, bangkokbiznew, thaipbs)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า มีรายงานผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจากการรับประทานลูกเนียงดิบปริมาณมากจึมน้ำพริก ในพื้นที่จังหวัดตาก การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่า มีโอกาสจะพบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจากการรับประทานลูกเนียง เนื่องจากเป็นฤดูกาลที่ต้นลูกเนียงเริ่มให้ผลผลิตและออกสู่ตลาด การรับประทานในปริมาณมากจะทำให้เกิดอาการป่วยจากอาหารเป็นพิษได้ เนื่องจากมีกรดเจจโคลิค ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่มีกรดกำมะถันสูงมาก สารพิษชนิดนี้จะทำลายระบบประสาทของไตให้เสื่อมลง หากอาการรุนแรงจะทำให้ไตล้มเหลว จนถึงเสียชีวิตได้ แนะนำให้สุก หรือหั่นชิ้นบางๆ แล้วนำไปตากแดดก่อนจะลดพิษให้น้อยลงได้

สารเคมีทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ, สปริงนิวส์

-นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ชี้แจงกรณีสมาพันธ์เกษตรกรฯ ขอศาลรับคำร้องกรณีให้เอกชนสามารถนำเข้าได้ แต่เกษตรกรไม่ได้รับการปลดล็อก ระบุว่า ได้มีมติเห็นชอบให้มีการแบนสารเคมีดังกล่าว และยืนยันที่จะดำเนินการตามคำสั่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีข้อมูลแจ้งศาลครบถ้วน กระบวนการและมติการแบนถูกต้อง

ด้าน นายสุธรรมณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัย กล่าวว่า ขอให้ศาลปกครองกลางรับคำร้องและเร่งรัดการพิจารณา รวมถึงออกคำสั่งคำร้องคุ้มครองชั่วคราว ในการกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์จากประกาศ ก.อุตสาหกรรม เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถใช้สารดังกล่าวได้ และไม่สามารถนำสินค้าไปคืนร้านค้าได้เพราะร้านค้าไม่มีเงินคืนให้เช่นกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่จัดหาสารทดแทนและวิธีการจัดการที่เหมาะสม สร้างความเสียหายต่ออาชีพเกษตรกรทั่วประเทศที่ยังต้องใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. มีการประชุมร่างประกาศ สธ. เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง ระหว่าง น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ กับ สธ. มีการผ่อนผันการนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เช่น ถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง และข้าวสาลี ไปจนถึงปีหน้า แสดงให้เห็นการแก้ปัญหา 2 มาตราฐาน เบื้องต้น อย. อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ สธ. จนถึงวันที่ 18 ก.ค. ซึ่งระหว่างนี้ ภาคเอกชนสามารถนำเข้าวัตถุดิบได้ตามประกาศฉบับเดิม ซึ่งมีความปลอดภัยในระดับเข้มงวดกว่าที่ Codex กำหนดอยู่แล้ว แต่หลังจากนี้ คณะทำงานจะศึกษาวิธีคุมก้ำหนดให้สอดคล้องกับระเบียบใหม่มากขึ้น

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์

-ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา จ.แม่ฮ่องสอน นายณัฐวรรธน์ วรพนิตกุล ผอ.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูก และแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชา 308 ต้น ทั้งแบบแห้งและสด ประกอบด้วย ช่อดอกกัญชาสด 14.45 กก. กัญชาแห้ง 94.32 กก. ช่อดอกกัญชาแห้ง 12.95 กก. กิ่งก้าน ลำต้น 49.10 กก. และ ใบ 25.27 กก. ภายใต้โครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์ ส่งมอบให้กับ นายปรีชา หนูทิม ผอ.กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อนำไปปรุงยาไทย 16 ตำรับ

หม้อทอดไร้น้ำมันไม่ได้ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สนุก

-มีการยืนยันชัดเจนแล้วว่าหม้อทอดไร้น้ำมันไม่ได้เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง แม้ว่าจะนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแป้งและเนื้อสัตว์มาใช้กับหม้อทอดก็ตาม โดย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่าสารก่อมะเร็ง อาทิ Acrylamide ที่เกิดจากการปรุงอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต

ประเด็นข่าว

หรืออาหารที่มีแปงเป็นส่วนผสม หรือสารกลุ่ม Polycyclic Aromatic Hydrocarbons และกลุ่ม Heterocyclic Amines ที่เกิดจากการปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์นั้น ล้วนเกิดจากกระบวนการทอด ปิ้ง ย่าง อบ หรือวิธีใดๆ ที่ใช้อุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานาน

นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แนะนำว่าควรบริโภคอาหารที่ปรุงด้วยความร้อนระดับปานกลางและใช้ระยะเวลาสั้น ๆ ส่วนอาหารประเภทเนื้อสัตว์ไม่ควรปิ้งย่างจนไหม้เกรียม และการลวกมันฝรั่งก่อนการทอดจะช่วยลดการเกิดสาร Acrylamide ได้

ข่าวปลอมวิธีรักษาโรคมะเร็งด้วยตนเอง

สื่อที่นำเสนอ : จส.100

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคำแนะนำวิธีรักษามะเร็งด้วยตนเอง 3 วิธี ได้แก่ การหายใจเข้าลึกๆ การทำจิตใจไม่ให้เครียด และการรับประทานอาหารที่เป็นกรด โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้แจงว่า ทั้ง 3 วิธีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็ง ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งทำได้ด้วยการผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด และการฉายรังสี

กินเห็ดเมาเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-ที่จ.ปราจีนบุรี นายสาคร วิจิตมาก อายุ 65 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้าน กินเห็ดแล้วเกิดอาการเมา ญาตินำตัวส่งรพ.นาดี ผู้ป่วยเล่าว่า หลานชายวัย 8 ขวบเก็บเห็ดมาให้ ลักษณะคล้ายเห็ดเผาะ จึงนำมาผัดรับประทาน จากนั้นเริ่มอาเจียน หายใจไม่ออก แขนขาไม่มีแรง เหงื่อออกตามร่างกาย ปวดศีรษะ ได้โทรหาญาติให้นำส่งรพ. แพทย์ได้ล้างท้องช่วยชีวิต คาดว่าอาจเป็นเห็ดเบื้อหรือเห็ดเมา

สำนักงานนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

